



หนังสือพิมพ์.....ไทยรัฐ
วันที่...๑๑...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔...หน้า...๑๗ (ล่าง)
หัวข้อข่าว...บ่มดิน ก่อนปลูกนวัตกรรมการเพิ่มปุ๋ย by พด.

"เพาะปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องที่ได้ปุ๋ยจากไหนดี ที่ขี้นี้จะขี้วัว ขี้หมู ขี้คนดีขี้วัว ขี้หมูขี้คนดีไปว่า ดินในแปลงขอส่วนจะเป็นอย่างไร การจะทำให้ดินดี เราต้องรู้จักการบำรุงดินคุณสมบัตินัก ๘ ด้าน จำนวนอาหารที่ควรใช้ให้ถูกตามความต้องการ เป็นสิ่งสำคัญ"



ความสามารถในการอุ้มน้ำ ระบายน้ำ ระบายอากาศตามข้อต่อของดิน ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร ได้ดีหรือไม่ ด้านเคมี ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน สารอาหารในดิน และ ด้านชีวภาพ จุลินทรีย์ในดิน ใช้ดีหรือไม่ สัตว์ในดินขนาดเล็กมีอะไรเป็นประโยชน์หรือไหม เราต้องทำให้ทั้ง ๘ ด้านสมดุลกันจึงจะได้ผลดี เป็นที่

ได้ประโยชน์ดีสำหรับพืชที่เราปลูกอาหารหากข้อต่อคือดินเป็นไปสมบูรณ์ก่อนอื่นทำหมักขี้ขี้มูลให้การปรุงดินมันขึ้นก่อน ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งก็จะส่งผลต่อพืชและการทำสวนเกษตร"

น.ส.หญิงพร ช่างรามนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชุดนี้ถึงใครจะเข้าใจในฐานะสำคัญที่สุดการมีเกษตรกรเข้ามาพร้อมกันเปิดงานกิจกรรมปรับปรุงดินแบบใหม่

ที่เรียกว่า "การบ่มดิน" เป็นเทคนิคการปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชใหม่ ที่รวมพัฒนาที่ดิน นวัตกรรมให้สำหรับเกษตรกรที่ผลิตและแจกจ่ายเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสู่เกษตรกร

"การปรับปรุงดินแบบใหม่มี ๖ ขั้นตอนการนำปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ มาผสมกับดิน บ่มดิน หรือถ้าไปทำน้ำในแปลงหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถดินทิ้งไว้ก่อนปลูกพืช แต่ปรากฏว่า วิธีแบบเดิมได้ผลดี ในด้านเคมีและชีวภาพเป็นสำคัญ แต่ในด้านกายภาพไม่ค่อยเห็นผล เปลี่ยนแปลงมากน้อย และช่วงต้องใช้วัสดุอินทรีย์มาก การรวมพัฒนาที่ดินจึงได้ถือโอกาสนี้จัดการงานบ่มดินขึ้นมา"

นางอนุชัช โพธิ์งาม ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 บอกถึงที่มาของนวัตกรรมการบ่มดินที่มีอยู่ด้วยกัน 2 สูตร สูตรแรก การบ่มดินในแปลงเกษตรกร เริ่มจากเกษตรกรเตรียมปุ๋ยที่ตนเองจัดไว้ให้รับ จากนั้นใส่มูลวัว ในอัตรา ๑ กก. ต่อพื้นที่ ๑ ตร.ม. รดน้ำให้ชุ่มชื้นทิ้งข้ามวัน ตามความถี่ที่ได้อาหารเข้าถาวรวันเป็นเป็นเวลา ๒ วัน แล้วนำขุยมะพร้าวประมาณ ๒ เท่าของมูลวัว คนให้เข้ากัน เปิดหน้าดินให้โล่ง รดน้ำซ้ำอีก ๑ ครั้ง ประมาณ 10-14 วัน ขุยมะพร้าวจะเป็นตัวอุ้มน้ำป้องกันไม่ให้ดินแห้งโดยเร็ววัน ระหว่างนี้ควรหมั่นตรวจสอบถ้า



บ่มดิน..ก่อนปลูก นวัตกรรมการเพิ่มปุ๋ย by พด.

รวดเร็ว ปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นจาก 1.1% เป็น ๓.๕% ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เพิ่มขึ้นจาก 4.2 ส่วนในล้านส่วน เป็น 26๘.๖ และ ไนโตรเจน (N) เพิ่มขึ้นจาก ๐๐๐.๕๕ ส่วนในล้านส่วน เป็น 1,๕44.๙๘"

ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อธิบายถึงเหตุผลที่วิธีการนี้ทำให้ได้ผลปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยแล้ว มาตราวิธีที่วางเดิม นั้นเพราะการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแล้วไป ปุ๋ยจะไม่ไปจับกับเป็นเม็ดเดี่ยวที่ดิน มีกระบวนการจับจับดิน...แต่เกิดจากการบ่มดินก่อนจะวางตัวกัน

และขั้นตอนถัดมาคือการนำปุ๋ยคอกมาบ่มดินโดยใช้ขุยมะพร้าวร่วมในอัตราที่ลดลง ก่อนนำปุ๋ยคอกไปใช้ปลูกพืชในดินบ่มดิน และเมื่อมีคุณสมบัติที่นุ่มนวลแล้วจึงนำมาใช้โครงสร้างดินที่ดีขึ้น ไม่ร่วนซุย อุณหภูมิที่คงที่และคงที่ ไม่กลับไม่แข็งกระด้างอีก แต่ทำให้ไม่มีขุยมะพร้าวติดรากพืชใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ที่มีคุณภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นและปลอดภัย

เกษตรกรสนใจ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เลขที่ 1๐๖ หมู่ ๒ ต.ทับคล้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 0-๕2๒๒-๐๙2๖ หรือ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Facebook: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.

ชาชาติชาย กิริพัฒน์



ให้รดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอีกครั้ง 1 วันแล้วให้ส่วนที่เหลือเอาจากการในมูลวัวลงไปประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้ดินชุ่มชื้นมากขึ้น หากเกษตรกรไปบ่มดิน เมื่อจุลินทรีย์ในดินทำงานจะเปลี่ยนดิน ทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนไป ดินจะนุ่มขึ้นที่ขุดปลูกพืชได้ทันที สูตรที่ 2 การบ่มดินสำหรับเตรียมดินปลูก

ในกระถางปลูกพืช...ด้วยแควดิน ขุยมะพร้าว มูลวัว เป็นขี้ขุ ดักรวม ๕๕๖๖ ผึ่งขึ้นนวดเป็นขุยมะพร้าวครึ่งส่วน ขึ้นที่นอนเป็นดิน ๑ ส่วน ขึ้นที่ลานมูลวัว ๑ ส่วน จากนั้นค่อยๆรดน้ำให้โชกไปจนถึงชั้นล่าง ตรวจสอบดูว่าน้ำซึมไปถึงกองดินหรือยัง เว้นช่วง ๑ ชั่วโมง พรวนอีกครั้ง ๓ วันที่เหลือโรยปลั๊กหน้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง

ใช้พลาสติกคลุมบ่มไว้ให้ดินแห้งที่ทำงาน จนถึงประมาณ 7-10 วัน จึงนำดินที่บ่มแล้วมาผสมกับดินในแปลงปลูก (ถ้าก่อนดินในมือแล้วเมื่อออกดินไม่เป็นก้อน) กลุ่กั่วผสมกับดินในแปลงปลูก ๓:๑ หรือ ๑:๑ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน...เพียงเท่านี้เสร็จ ขั้นตอนการเตรียมดินพร้อมนำไปปลูกพืช

"จากผลการทดลองวางแนววิธีวิธีการนี้ช่วยให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอย่าง

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

โทร. 1760 ต่อ 1326, 1228, 1225

ldd.go.th ofslld ldd.pr

ofs101. ldd.go.th ofs101. ldd.go.th/lddnews.asp

OFS LDD